

# HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



Nhằm tăng cường hoạt động giao lưu học thuật giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, sáng ngày 30 tháng 6 năm 2023, tại nhà E3, Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo Khoa học Công nghệ thường niên năm 2023.

Tới dự hội thảo, về phía Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị thành viên, trực thuộc có TS. Vũ Tuấn Anh – Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ, TS. Phùng Danh Thắng – Chủ nhiệm Khoa Quốc tế Pháp ngữ, PGS.TS. Hoàng Thị Minh Thảo – Trưởng

phòng KHCN, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cùng hơn 50 nhà khoa học, chuyên gia công nghệ đến từ các tập đoàn công nghệ, các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh từ các trường đại học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, PGS.TS. Trần Xuân Tú, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin nhấn mạnh Hội thảo là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai công nghệ, giảng dạy và quản lý

trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ. Hội thảo cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội. Đặc biệt, năm 2023 cũng là năm trọng tâm về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kết luận tại hội thảo, PGS.TS. Lê Hoàng Sơn cho

rằng “Việc kết nối, trao đổi, hợp tác giữa Viện Công nghệ Thông tin, các trường thành viên của ĐHQGHN, các tập đoàn công nghệ trong nước cần phải được tăng cường hơn nữa, để các nghiên cứu khoa học có thể đưa các sản phẩm đến gần thực tế hơn. Bên cạnh đó, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu đến tham dự hội thảo, Viện Công nghệ Thông tin sẽ nghiên cứu, tiếp thu và định hướng chiến lược nghiên cứu trong giai đoạn 2024-2026 để đạt được những thành quả cao hơn, xứng đáng là đơn vị tiên phong về CNTT của ĐHQGHN.